



การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนคณะครุศาสตร์  
Assessed and Implementation Plan



คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปี 2560

## คำนำ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวย่อที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ โดยสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 2560 โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ปิ่นนรภัส ถกลภักดี  
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

## สารบัญ

การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พ.ศ. 2560	1
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	2
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	3

การติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  
Assessed and Implementation Plan  
ปี 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร และการจัดการ ซึ่งการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผน ของคณะครุศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล ด้านภัยธรรมชาติ ทรัพย์สินของคณะ ครุศาสตร์เสียหาย

คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ความเสี่ยง ปี 2560 ไว้ดังนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความเสี่ยง ภารกิจหลัก/กิจกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)	ลักษณะของ ผลกระทบ	การประเมินผล การควบคุม	แนวทางการควบคุมจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการควบคุม)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล</b>						
1.ด้านภัยธรรมชาติ ทรัพย์สิน ของคณะครุศาสตร์ เสียหาย	-พายุฝน หลังคาอาคาร เรียน ห้องพัก อาจารย์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	-จัดทำระบบควบคุมความปลอดภัยจาก ภัยธรรมชาติ - ซ่อมบำรุง อาคารเรียน อาคารสำนักงาน เป็นประจำเพื่อทำการซ่อมแซมบำรุงรักษา ไม่ให้เกิดการรั่วซึม	-วางระบบการควบคุมบริเวณอาคารสถานที่ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ -จัดทำฐานข้อมูลเพื่อป้องกันความสูญหาย -วางระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่	ส.ค.60 -ก.ค.61 ฝ่ายบริหาร	

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน (ผศ.ดร.ปณัฏร์ภัส ธกมลภักดี)  
 ตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

**คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**  
**รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560**

ความเสี่ยง ภารกิจหลัก/ กิจกรรม (ประเด็น ยุทธศาสตร์)	ประเมินผล การควบคุม	แนวทางการควบคุมจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการควบคุม)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล</b>						
1.ด้านภัย ธรรมชาติ ทรัพย์สิน ของคณะครุ ศาสตร์เสียหาย	○ : ได้ผล บ้างแต่ไม่ สมบูรณ์	--จัดทำระบบควบคุมความ ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ - ซ่อมบำรุง อาคารเรียน อาคาร สำนักงาน เป็นประจำเพื่อทำการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่ให้เกิดการ รั่วซึม	-วางระบบการควบคุมบริเวณอาคารสถานที่ ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ -จัดทำฐานข้อมูลเพื่อป้องกันความสูญหาย -วางระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่	ส.ค.60 - ก.ค.61 ฝ่ายบริหาร	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด (ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม) ดำเนินการแล้ว ล่าช้ากว่ากำหนด ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน (ผศ.ดร.ปณัฏร์ภัส ธกมลภักดี)  
ตำแหน่ง ศึกษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

